

D ทำฟันดมยาสลบโต 179% คนไทย-ต่างชาติแห่บริการ

#D #ทินฮุ้น - D ซึ่การทำฟันร่วมดมยาสลบ ได้รับ ความสนใจเพิ่มสูงขึ้น เด็บโตเฉลี่ยต่อเดือนสูง กว่า 179% เหตุช่วยลดความกังวลในขณะทำฟัน เผยลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาใช้บริการ โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH อย่างต่อเนื่อง มั่นใจ ด้านมาตรฐานความปลอดภัย ภายใต้การดูแลจาก ทีมทันตแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ประสภารณ์สูง

พ.พรศักดิ์ ต้นตากลู ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 งานให้บริการด้านทันตกรรมของกลุ่ม D มีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของ รพ. ทันตกรรม กรุงเทพมหานครเนชั่นแนล หรือ BIDH ที่ได้นำวิธีการ ทำฟันภายใต้การดมยาสลบมาใช้ ทำให้ได้รับความ สนใจสูงจากลูกค้าทั้งคนไทย และลูกค้าต่างชาติ

● เด็บโต 179%

โดยในปีนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH มี รายได้จากการทำฟันในรูปแบบที่มีการดมยาสลบร่วม เด็บโตโดยเฉลี่ยต่อเดือนถึง 179% เมื่อเทียบจากปี ที่ผ่านม ซึ่งป็นรายได้ที่มาจากลูกค้าทั้งคนไทยและ ต่างชาติ และ BIDH เป็นโรงพยาบาลทันตกรรม ที่มี คลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปากอันดับต้นๆ และมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถให้การ รักษาโดยใช้ยาระงับความรู้สึก เพื่อคลายความกังวล และลดเจ็บปวดในระหว่างและหลังทำการรักษา

“การให้ยาระงับความรู้สึกกับคนไข้ที่เข้ามาทำฟัน ตอบโจทย์สำหรับคนไข้ที่มีความกังวล จะช่วยให้ ผ่อนคลาย และทำการรักษาได้อย่างเต็มที่ ในประเทศ ไทยไม่มีให้บริการรูปแบบนี้ไม่กี่แห่ง ส่วนของโรงพยาบาล BIDH เป็นที่รู้จักด้านการให้บริการเฉพาะทางด้านทันตกรรม จึงทำให้คนไข้มั่นใจ ได้รับการตอบรับดีมาจาก คนไข้ทั้งชาวไทย ทั้งต่างชาติ” พ.พรศักดิ์ กล่าว นายพรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันโรงพยาบาล

BIDH มีบริการด้านทันตกรรมเพื่อคลายความกังวล 3 ระดับ ในระดับแรกเป็นการคลายความกังวล เบื้องต้น โดยทันตแพทย์จะให้กินยา เพื่อคลายความ กังวลก่อนเริ่มทำหัตถการ ประมาณ 30 นาที วิธีนี้ ผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัว แต่ใจเย็นลง พูดคุยสื่อสารได้ปกติ หรือจะเลือกใช้ Nitrous Oxide หรือ ก๊าซหัวเราะ โดยทันตแพทย์จะให้ดมก๊าซหัวเราะผ่านทางจมูก ขณะทำหัตถการ ผู้ป่วยยังรู้สึกตัว แต่จะลดความ เครียด และผ่อนคลายมากขึ้น

● คลายความกังวล

ระดับ 2 คลายความกังวลระดับปานกลาง เป็นการให้ยาทางหลอดเลือดดำ (IV sedation) โดย จะปรับปริมาณให้เข้ากับแต่ละบุคคล ให้ปริมาณ ยาในระดับต่ำๆ จนทำให้เกิดความง่วง สลึมสลือ ช่วยลดความกลัว และหากเพิ่มปริมาณยา จะง่วง นอนมากขึ้น แต่จะยังไม่หลับ อาจจะไม่รู้สติ หรือเหตุการณ์ขณะทำการรักษาไม่ได้

ส่วนระดับ 3 เป็นการคลายความกังวลระดับ ลึก ใช้วิธีดมยาสลบภายในห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน (General Anesthesia : GA) โดยการสูดดม ยาสลบเข้าทางระบบทางเดินหายใจ และต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจ ในระหว่างการรักษาด้วยเพื่อช่วย รักษาระดับอัตราการหายใจ ผู้ป่วยจะไม่สามารถจำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทำการรักษาได้

พ.พรศักดิ์ กล่าวอีกว่า การให้บริการใน การให้ยาระงับความรู้สึก เพื่อคลายความกังวล ทีมทันตแพทย์จะพิจารณาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สูงสุดกับคนไข้ โดยมีการดูแลจากวิทยาลัยแพทย์ที่มีใบ อนุญาตเฉพาะทาง มีประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งวิทยาลัยแพทย์จะใช้เกณฑ์การ ประเมินความเสี่ยงทางด้านวิสัญญีของคนไข้แต่ละ รายตาม ASA Classification (American Society of Anesthesiologists) 